



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/๑๓๗/๒๗

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้จัดประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้อำนวยการ (๑) ของศูนย์บูรณาการฯ เป็นประธาน ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้กรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมดังกล่าวต่อไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สรุปผลการประชุม ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

ประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

๑. ด้วย ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ นาควาณิช เลขธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองผู้อำนวยการ (๑) ของศูนย์บูรณาการฯ เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของ การประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของแบบบูรณาการ	๑.๑ ให้ กทม. หรือ สธ. เพื่อพิจารณากำหนด มาตรการและแนวทางในการเปิด กทม. เป็นพื้นที่ ด้านการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Bangkok Sandbox) โดยต้องคำนึงถึงความพร้อมของ กทม. ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปโดยรอบคอบ ทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบกิจการและสถานที่ตามมาตรการ COVID-Free Setting และความพร้อมในการรักษาพยาบาล เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ	กทม. / สธ.	
๒.	การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข	๒.๑ ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระการประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในพื้นที่ กทม. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ ได้แก่ ๑) การ update แผน Exit Strategy for COVID-19 ภาควิเคราะห์ในพื้นที่ กทม. ๒) การ update การดำเนินงานการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบริหารข้อมูลในการดูแล เคลื่อนย้าย ส่งต่อ และรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ๓) แนวทางการใช้ ATK สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และ ๔) การปรับปรุงมาตรฐาน HI CI สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ตามคำแนะนำของ สรพ.	อนุกรรมการด้านการรักษาและฟื้นฟู	

หมายเหตุ:

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ
๒. การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข รวมถึง การแยกกักตัว การส่งตัว การรักษาดูแลผู้ติดเชื้อ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและ/หรือครอบครัว รวมทั้งการบริหารจัดการความพร้อมทางการแพทย์และโรงพยาบาล

ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
๑๗ กันยายน ๒๕๖๔